

ประจำวัน ที่ 24 - 30 เมษายน 2556

รัฐโอดบาทแข็งจุดหันขายข้าวในประเทศ

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เงินบาทแข็งค่าขณะนี้ ทำให้การเจรจาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ยากมากขึ้น เพราะได้ตั้งราคาไว้เป็นเงินบาท แต่การเจรจาจะอยู่ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ต้องเพิ่มราคาขายส่งผลให้การเจรจาขายข้าวรอบใหม่ได้ข้อสรุปได้ล่าช้ามากขึ้น เพราะผู้ซื้อไม่ยอมรับการปรับราคาข้าวที่เพิ่มขึ้น ตามสัดส่วนที่เงินบาทแข็งค่า

นอกจากนี้ ยังพบปัญหาความผันผวนค่าเงิน ที่ทำให้ไม่สามารถกำหนดราคาขายที่เหมาะสมได้ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้คำสั่งซื้อผ่านระบบจีทูจีขณะนี้ชะลอลง ทั้งนี้ ได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศไปศึกษาการระบายข้าวภายในประเทศในรูปเงินบาทให้กับผู้ประกอบการทั่วไป แทนการทำจีทูจีโดยมีเงื่อนไข ไม่ทำให้ราคาภายในประเทศได้รับผลกระทบ ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็ว ๆ นี้

"กระทรวงพาณิชย์ก็เหมือนผู้ส่งออกทั่วไป คือไม่รู้จะขายราคาเท่าไร เพราะเงินบาทผันผวน และหากจะขึ้นราคาขายผู้ซื้อก็ไม่ยอมรับ เราก็ต้องใช้วิธีการเจรจาแบบ Day by Day ซึ่งสัญญาใหม่หากคิดเป็นเงินบาทก็ไม่ได้ตามต้นทุนที่ตั้งราคาไว้ ซึ่งแน่นอนอาจต้องขาดทุนมากขึ้นกว่าที่คาดไว้ แต่การเจรจาขายก็ยังอยู่ต่อเนื่องแต่จะให้ใครราคาเท่าไรบางทีก็ต้องดูปริมาณซื้อด้วย" นายบุญทรงกล่าว

ส่วนกระแสข่าวว่ามีการขออนุมัติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ระบายข้าว 2 ล้านตันนั้น ยืนยันว่า ไม่มีวาระการประชุมดังกล่าว และไม่จำเป็นต้องขอครม. เพราะคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้ให้กรอบการระบายไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็ดำเนินการอยู่ แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้

นายบุญทรง กล่าวอีกว่า จากผลกระทบเงินบาทแข็งค่ายอมรับว่าจะทำให้การส่งออกถดถอยอย่างแน่นอน แต่จะเป็นเท่าใดนั้น ต้องรอการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ปลายพ.ค. นี้ ก่อน เบื้องต้นยังไม่มีรายงานจากทูตพาณิชย์ถึงการขอปรับลดเป้าหมายการส่งออกรายตลาด แต่หากบางตลาดต้องปรับลดเป้าหมายจริง ก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ ไม่ได้มีการคาดโทษใดๆ ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ยังยืนยันเป้าหมายการส่งออกทั้งปี 2556 ว่าจะขยายตัว 8-9% มูลค่า 2.5-2.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนการหารือกับเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย วานนี้ (30 พ.ค.) มีการหยิบยกหารือใน 2 ประเด็นคือ การเตรียมความพร้อมการเจรจาคณะกรรมการร่วมการค้าไทย-เกาหลีใต้ ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงไตรมาส 3 ปีนี้ ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพพร้อมกันนี้ไทยได้สอบถามถึงความคืบหน้าการยกเลิกการห้ามนำเข้าสินค้าไก่สดแช่เย็น แช่แข็งของไทย หลังจากไทยปลอดเชื้อไข้หวัดนก ซึ่งทางเกาหลีใต้ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาตรวจสอบ มาตรฐานฟาร์ม และโรงงานของไทย และอยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการภายในคาดว่าจะอีก 2-3 เดือนจะทราบผล

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

พาณิชย์หวั่นบาทแข็งแผนขายข้าวสะดุด

รายงานจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีความกังวลเป็นอย่างมากว่า ปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง จากก่อนหน้านี้ที่ 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่ระดับ 28-29 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จะทำให้แผนการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล และการคืนเงินจากการขายข้าวในสต็อกให้กับกระทรวงการคลังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น จะทำให้ราคาข้าวไทยแพงกว่าราคาข้าวของกลุ่มคู่แข่งสำคัญ ทั้งเวียดนาม และอินเดียจนผู้ซื้อไม่กล้าซื้อ

“หากค่าบาทยังแข็งค่าแบบนี้ แนวโน้มต่อไปประเทศผู้ซื้ออาจหันไปซื้อข้าวจากทั้ง 2 ประเทศแทน แม้ข้าวไทยจะมีคุณภาพดีก็ตาม ซึ่งจะกระทบกับการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) สัญญาใหม่ที่อยู่ระหว่างการเจรจากับรัฐบาลอีกหลายประเทศในขณะนี้ ทั้งเกาหลีใต้ ไนจีเรีย และอีกหลายประเทศในทวีปแอฟริกา ส่วนสัญญาเก่า 7.3 ล้านตันที่ทำไว้ตั้งแต่ปีก่อน ก็คงต้องปล่อยไป จะมาขอขึ้นราคาขายกับประเทศผู้นำเข้าไม่ได้แล้ว”

นอกจากนี้แม้ไทยจะสามารถเจรจาขายข้าวจีทูจี และทำสัญญาใหม่ๆ ได้ แต่เมื่อคิดมูลค่าที่ขายได้จากเงินดอลลาร์สหรัฐมาเป็นเงินบาท น่าจะทำให้รายได้ลดลงไปมาก และหากค่าเงินยังแข็งค่าอยู่ที่ระดับ 28-29 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐต่อเนื่องไปอีกหลายเดือน ก็น่าจะทำให้เงินจากการขายของรัฐในปีนี้อยู่ไม่ถึง 180,000 ล้านบาทตามเป้าหมาย รวมถึงจะกระทบต่องบประมาณโครงการจำนำข้าวในปี 56/57 เนื่องจากรัฐบาลจะไม่ใช้งบประมาณสำหรับจำนำข้าวรอบใหม่แล้ว และแต่ละปีจะใช้เงินจำนำไม่ต่ำกว่าปีละ 3 แสนล้านบาท

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า รัฐบาลจะมีเงินเพียงพอใช้รับจำนำข้าวเปลือกปี 55/56 รอบ 2 หรือโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 56 เพราะตั้งแต่ไตรมาส 4 ปีก่อนจนถึงขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์ ขายข้าวในสต็อกและมีเงินส่งคืนคลังแล้วเกือบ 80,000 ล้านบาท โดยไตรมาสแรกปีนี้ส่งคืนแล้วราว 40,000 ล้านบาท แต่ค่าเงินบาทที่แข็งค่า อาจทำให้รายได้จากการขายข้าวไทยลดลงไปบ้าง แต่หากมีการแก้ปัญหาค่าเงินบาทแข็งค่าโดยเร็ว แผนการคืนเงินให้กระทรวงการคลังก็ไม่น่าจะได้รับการกระทบ

“การขายข้าวในสต็อกรัฐบาลนั้น กระทรวงพาณิชย์ ยังรอจังหวะที่เปิดประมูลเป็นการทั่วไป เพราะต้องรอดูสภาพตลาดก่อนว่าจะระบายในช่วงเวลาใด และปริมาณเท่าไร เพื่อไม่ให้กระทบกับราคาในประเทศ”

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดแผนการคืนเงินจากการขายข้าวในสต็อกที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวปี 54/55 ดังนี้ ไตรมาส 4 ปี 55 ถึงเดือนก.พ.56 มีเงินจากการระบายข้าวสะสมคืนให้คลัง 61,888 ล้านบาท ส่วนเดือนมี.ค.-ก.ย.56 จะมีเงินคืนทั้งสิ้น 149,083 ล้านบาท แบ่งเป็น เดือนมี.ค. 14,113 ล้านบาท เดือนเม.ย. 12,623 ล้านบาท เดือนพ.ค. 13,460 ล้านบาท เดือนมิ.ย. 13,061 ล้านบาท เดือนก.ค. 11,610 ล้านบาท เดือนส.ค. 10,901 ล้านบาท และเดือนก.ย. 11,427 ล้านบาท

ที่มา เดลินิวส์

ไทยดึงกัมพูชาร่วมมือค้าข้าวสำเร็จ พร้อมตั้งเป้าเพิ่มการค้าสองฝ่ายปีละ 30%

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-กัมพูชา ร่วมกับนายจอม ประสิทธิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา ครั้งที่ 4 เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันที่จะร่วมมือกันจัดทำความร่วมมือด้านตลาดข้าวซึ่งได้ยกระดับเป็นความร่วมมือข้าว 5 ประเทศในอาเซียน ประกอบด้วยกัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม เพื่อยกระดับและเสริมสร้างเสถียรภาพราคาข้าวในตลาดโลก และเป็นการเตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลก เช่น เรื่องความมั่นคงด้านอาหาร โดยมีกลไกการทำงาน 3 ระดับ คือ การประชุมรัฐมนตรีข้าว 5 ประเทศ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และการจัดตั้งสมาพันธ์ผู้สีและค้าข้าวของภาคเอกชน

นอกจากนี้ยังได้เห็นชอบที่จะร่วมกันผลักดันความร่วมมือด้านมันสำปะหลังให้มีผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อช่วยยกระดับและรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง รวมถึงการเสริมสร้างอำนาจต่อรองด้านราคาในฐานะประเทศผู้ผลิตมันสำปะหลังรายสำคัญในตลาดโลก ทั้งนี้ กัมพูชาได้ขอให้ไทยทบทวนมาตรการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง เพื่อส่งเสริมให้การค้าสองฝ่ายเป็นไปโดยสะดวกยิ่งขึ้น

นายบุญทรงกล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายยังได้แสดงความยินดีกับการริเริ่มเดินรถขนส่งระหว่างไทยกับกัมพูชาเส้นทางเศรษฐกิจผ่านจุดผ่านแดนอรัญประเทศ-ปอยเปต และได้เห็นชอบให้มีการประสานระหว่างหน่วยงานเพื่อการขนส่งคนและสินค้ามีความสะดวกยิ่งขึ้น และยังได้เห็นชอบให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชน การจัดงานแสดงสินค้า การจับคู่และสร้างเครือข่ายธุรกิจ และการตั้งศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า

OTOP ที่จุดพักรถในจังหวัดโพธิ์สัตต รวมทั้งให้เพิ่มความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ

ในด้านการขยายการค้า ทั้งสองฝ่ายพอใจการขยายตัวทางการค้าระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ในการประชุม JTC ครั้งก่อนให้ ขยายตัว 30% ต่อปี ในช่วงปี 2555-58 โดยในปี 2555 จากสถิติการค้าของทางการค้าของไทยกับกัมพูชาขยายตัวเพิ่มขึ้น 40.5% จาก 2,869 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2554 เป็น 4,030 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2555 จึงยืนยันเป้าหมายการค้าให้เพิ่มขึ้น 30% ต่อปีต่อไป โดยเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คือ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือ ทางการค้าและการลงทุน ปี 2555-2558 ที่ทั้งสองฝ่ายได้ริเริ่มไว้ รวมถึงผลจากการดำเนินการไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์

พาณิชย์ยันมีคลังสินค้าพอรับจำนำข้าว 2 รอบ

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้มีข้าวเปลือกในโครงการรับจำนำข้าวทั้งสองรอบ รวมเกือบ 15 ล้านตันข้าวเปลือก หากคำนวณเป็นข้าวสารมีประมาณ 7 ล้านตัน ขณะที่โกดังกลางของรัฐบาลที่เปิดให้เข้าร่วมโครงการแล้ว 479 แห่ง สามารถรองรับข้าวจากโครงการได้รวม 7.5-7.6 ล้านตันข้าวสาร แบ่งเป็นแบบโกดัง 6-7 ล้านตัน และแบบไซโล 8-9 แสนตัน ทำให้มั่นใจว่ามีพื้นที่เพียงพอรองรับข้าวสำหรับโครงการรับจำนำทั้ง 2 รอบ เพราะมีพื้นที่โกดังบางส่วนที่กำลังรอเคลียร์พื้นที่หลังการระบายข้าว และยังมีโกดังเอกชนที่ขอเข้าร่วมโครงการอีกจำนวนมาก

สำหรับโครงการรับจำนำข้าวปีนาปรังปี 56 มีข้าวเข้าร่วมโครงการจำนำถึงวันที่ 21 เม.ย.นี้แล้ว 1.6 ล้านตัน แบ่งเป็นขององค์การคลังสินค้า(อคส.) 1.31 ล้านตัน และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) 292,959 ตัน แบ่งเป็นข้าวเปลือกเจ้า 1.5 ล้านตัน ข้าวเปลือกปทุมธานี 5,208 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว 13,591 ตัน มีเกษตรกรร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 160,746 ราย และมีจุดรับจำนำรวม 589 ราย เป็นการเปิดนอกพื้นที่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 56 ราย

ขณะที่การรับจำนำปี 55/56 มีทั้งสิ้น 13.64 ล้านตัน เป็นข้าวของอคส. 11.18 ล้านตัน อ.ต.ก. 2.46 ล้านตัน แยกเป็นข้าวเปลือกเจ้า 9.14 ล้านตัน ข้าวเปลือกหอมมะลิ 3.32 ล้านตัน ข้าวเปลือกหอมจังหวัด 489,430 ตัน ข้าวเปลือกปทุมธานี 34,749 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว 651,546 ตัน

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ กล่าวอีกว่า การจ่ายเงินให้ชาวนาตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติวงเงินไว้แล้วนั้น ทำให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) จ่ายเงินให้ชาวนาได้ทันที แต่ยอมรับว่ามีบางส่วนอาจได้รับเงินล่าช้าเพราะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งใบประทวน และหนังสือรับรองเกษตรกรให้ชัดเจนก่อน ซึ่งเป็นเรื่องของงานเอกสารและตัวเกษตรกรเองไม่ใช่ความบกพร่องของโครงการ อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่าการดำเนินโครงการจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ส่วนโครงการรับจำนำมันสำปะหลัง ปี 2555/56 ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2555-31 มี.ค. 2556 ปริมาณรับจำนำเป็นไปตามเป้าหมาย 10 ล้านตัน โดยเป็นการรับจำนำ ณ ลานมัน 6.17 ล้านตัน โรงแปง 3.77 ล้านตัน และโรงงานเอทานอล 0.05 ล้านตัน จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว วงเงิน 22,483.198 ล้านบาท

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

อัตราเร่งระบายจุดราคาข้าวสารร่วง

น.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบราคาข้าวในตลาดพื้นที่กทม.จะพบว่าช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ราคาข้าวสารตกลงไปอยู่ที่ประมาณ 1.56-1.52 หมื่นบาท เท่ากับราคาข้าวเปลือกที่รัฐบาลรับจำนำ ทั้งที่ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น แต่ส่วนหนึ่งคาดว่ามาจากที่มีข่าวว่ารัฐบาลเร่งพยายามระบายข้าวจนทำให้เป็นต้องขายข้าวถูกมาก ทำให้ข้าวส่วนที่เร่งระบายวนอยู่ตามโรงสีถึงสามารถขายได้ถูก

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ข้าวของรัฐบาลที่รับจำหน่ายส่วนหนึ่งที่ออกมาโรงสี ในราคาถูก แต่เชื่อว่าข้าวส่วนหนึ่งยังไม่ได้ออกจากโกดัง เพราะ ไม่ได้ออกไปต่างประเทศ โดยตัวเลขสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยอ้างอิงสภาตรวจข้าว ขณะนี้ เม.ย. ติดลบ 0-30 % อีกทั้งยังมีกระบวนการเตรียมสวมสิทธิเข้าสู่การรับจำหน่าย โดยมีกระแสข่าวปล่อยว่าข้าวหน้าปี สิ้นสุด 30 มี.ค. อยู่ที่ 13.04 ล้านเกวียน แต่อาจสูง ถึง 15 ล้านเกวียนเพราะมีข้าวหน้าปีที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวทำให้อาจถูกนำมาสวมสิทธิในโครงการรับจำหน่าย และ ข้าวหน้าปี เดิมมีที่ประเมินว่าภัยแล้งทำให้ตั้งเป้าไว้ 7 ล้านเกวียน แต่ตอนนี้บอกว่าจะมีผลผลิตเพิ่ม 9 ล้านตัน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีการสวมสิทธิในส่วนตัวเลขที่เพิ่มขึ้น

น.พ.วรงค์ กล่าวว่า ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้สิ้นเดือนเม.ย.นี้ ให้อำนาจการตรวจมาตรฐานสินค้า ข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ และการออกไปรับรองมาตรฐานสินค้าเพื่อการส่งออก เป็นของสำนักงานมาตรฐานสินค้า กระทรวงพาณิชย์ แทนที่จะเป็นการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เนื่องจากจะทำให้การตรวจสอบตัวเลขการส่งออกข้าวออกนอกประเทศทำได้ยากขึ้น เพราะตัวเลขจะอยู่ที่รัฐบาลเพียงฝ่ายเดียว ในขณะที่รัฐบาลก็ปิดบังในเรื่องนี้มาโดยตลอด

นอกจากนี้ยังเคยได้ยินมาว่ามีข้าวของคนใกล้ชิดรัฐบาลที่ไม่ผ่านการตรวจมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้าวของสภาหอการค้าฯ แต่มีผู้ใหญ่ในกระทรวงพาณิชย์โทรศัพท์มาขอให้ผ่าน โดยทางสภาหอการค้าฯขอให้ทำหนังสือมาเป็นลายลักษณ์อักษรจริงให้ผ่านไป จึงอยากตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้กระทรวงพาณิชย์รวบอำนาจในส่วนนี้ไปดำเนินการเองหรือไม่

ที่มา โพสต์ทูเดย์

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-25 เม.ย. 2556 มีจำนวน 529,983 ตัน มูลค่า 225.482 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค.-25 เม.ย. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 1.981 ล้านตัน มูลค่า 866.835 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 19.2% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 11.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 1.662 ล้านตัน มูลค่า 799.435 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

สถานการณ์ราคาข้าวอ่อนตัวลง เนื่องจากอุปทานข้าวในตลาดยังคงมีปริมาณมาก ขณะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศยังมีไม่มากนัก จึงคาดว่าราคาข้าวยังคงมีแนวโน้มอ่อนตัวลง ทั้งนี้ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 380-385 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี จากระดับ 385 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เมื่อสัปดาห์ก่อน (ซึ่งราคาขณะนี้นับว่าต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. ปี 2010) ขณะที่ราคาข้าวของอินเดียนเดียและปากีสถาน อยู่ที่ 385-445 และ 430 เหรียญสหรัฐต่อตันตามลำดับ

กระทรวงเกษตรเวียดนาม (The Agriculture Ministry) คาดว่าผลผลิตข้าวช่วงฤดูหนาวจนถึงไปไม้ผลิ (The winter-spring rice crop) ในพื้นที่ตอนใต้ของประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวเพื่อส่งออกเป็นหลัก จะมีปริมาณเกือบ 12 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 4% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

กระทรวงเกษตรระบุในรายงานว่า จากการที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้น ประกอบกับความต้องการจากต่างประเทศชะลอตัว อาจทำให้ราคาข้าวส่งออกลดลงอีก หลังจากเมื่อไม่กี่วันก่อนลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปี เฉพาะบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (The Mekong Delta) คาดว่ามีผลผลิตข้าวมากถึง 10.6 ล้านตัน มากกว่าปีก่อนเนื่องจากขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น ซึ่งบริเวณนี้ปลูกข้าวได้มากถึง 3 ครั้งต่อปี และครองสัดส่วนข้าวส่งออกถึง 90% ของการส่งออกทั้งประเทศ

ทั้งนี้ หลังจากทีโครงการรับซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้ได้สิ้นสุดลงไปแล้ว ราคาข้าวในประเทศก็มีแนวโน้มอ่อนตัวลง ขณะที่อุปทานข้าวในมือของเกษตรยังคงมีจำนวนมาก

วงการข้าว คาดว่าผู้ส่งออกอาจจะมีการลดราคาข้าวเพื่อดึงความสนใจจากลูกค้า และเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารหลังจากที่ได้รับสิทธิ์พิเศษในการกู้เงินในอัตราดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 3 เดือน (20 ก.พ. – 20 พ.ค.) เพื่อรับซื้อข้าวจากเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล

นอกจากนี้ ยังคาดว่าผลผลิตข้าวในฤดูใหม่ (The summer-autumn crop) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงจะเริ่มออกสู่ตลาดอีกรอบในเดือนถัดไป ซึ่งจะทำให้อุปทานข้าวในตลาดสูงขึ้นอีก โดยในขณะนี้ผู้ซื้อหลายรายกำลังรอดูว่าเวียดนามจะลดราคาข้าวลงอีกหรือไม่

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารฟิลิปปินส์ (The National Food Authority; NFA) ระบุว่า รัฐบาลได้เลือกเวียดนาม ให้เป็นผู้จัดหาข้าวจำนวน 187,000 ตัน ภายใต้ข้อตกลงแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (government to government tender) เพื่อเพิ่มปริมาณข้าวสำรองของประเทศ

นาย Orlan Agbin Calayag ผู้อำนวยการองค์การอาหารฟิลิปปินส์ กล่าวว่าฟิลิปปินส์ตัดสินใจที่จะซื้อข้าวขาว 25% (25% broken rice) ซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอไว้สำรองในสต็อกสำหรับช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน (the lean season) และยังคงเสริมด้วยว่าขณะนี้ไม่มีความจำเป็นที่ฟิลิปปินส์จะต้องนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าปริมาณผลผลิตข้าวที่จะเก็บเกี่ยวในปีนี้จะสูงเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง

ทั้งนี้ บริษัท Vietnam Southern Food Corporation (Vinafood II) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของเวียดนาม ได้เสนอขายข้าวในราคา 459.75 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF) (รวมต้นทุน ค่าประกันสินค้า และค่าส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว) หรือประมาณ 367.62 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB ซึ่งราคาดังกล่าวต่ำกว่าราคาที่ทางการไทย (Department of Foreign Trade) ได้เสนอไปที่ตันละ 568 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF)

ในปีนี้ ฟิลิปปินส์ตั้งเป้าผลผลิตข้าวเปลือกว่าจะเพิ่มขึ้น 11% มาอยู่ที่ 20 ล้านตันในปีนี้ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งมากเป็นประวัติการณ์ที่ 18 ล้านตัน

ทั้งนี้ NFA ได้ดำเนินโครงการจัดหาข้าวเปลือก (clean and dry palay) จากเกษตรกรในประเทศโดยให้ราคาที่ 17 เปโซต่อกก. (ประมาณ 413 เหรียญสหรัฐต่อตัน) โดยสามารถจัดหาได้แล้วกว่า 200,000 ตัน จากเป้าหมาย 615,985 ตัน

รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและผู้ประสานงานโครงการข้าวแห่งชาติของฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า ผลผลิตข้าวเปลือกของประเทศเพิ่มขึ้น 5.5% ในไตรมาสแรกของปีนี้ โดยมีจำนวนเกือบ 4.5 ล้านตัน เทียบกับ 4.24 ล้านตัน ในไตรมาสแรกของปีที่แล้ว

ฟิลิปปินส์ตั้งเป้าว่าจะผลิตข้าวเปลือกให้ได้ 20 ล้านตันในปีนี้เพื่อให้เลี้ยงตัวเองและส่งออกข้าวเปลือกได้ด้วย ในปี 2555 ฟิลิปปินส์ผลิตข้าวเปลือกได้มากเป็นประวัติการณ์ 18.03 ล้านตัน ทำให้ฟิลิปปินส์ซื้อข้าวเปลือกจากประเทศอื่นน้อยลง

นายตันเต้ เดอ ลิมา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ ระบุว่า ดูไบ และอินโดนีเซีย จะนำเข้าข้าวหอมนิลจำนวน 15 ตัน จากมูลนิธิดอน บอสโกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในจังหวัดโคตาบาโตเหนือ ข้าวญี่ปุ่นจำนวน 20 ตันจากเอสแอล อะกริเทคในจังหวัดนูวา เอเซีย และข้าวหอมเมล็ดยาวจำนวน 30 ตันจากสหกรณ์ในจังหวัดโคตาบาโตเหนือ ภายในวันที่ 6 พฤษภาคมนี้

ทั้งนี้ นายเดอ ลิมา ซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางไปสำรวจการซ่อมแซมนาข้าวขั้นบันได ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุฝนตกหนักเมื่อปีที่แล้วบนเกาะลูซอน กล่าวด้วยว่า ปริมาณการส่งออกดังกล่าว ถือเป็น การส่งออก ความสามารถของชาวนาท้องถิ่นในการบริหารจัดการคำสั่งซื้อที่ได้รับมาเป็นจำนวนมาก

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

กระทรวงเกษตรอินเดีย (The Agriculture Minister) คาดว่า ผลผลิตพืชอาหารในปีการผลิต 2012/13 จะมีปริมาณรวม 254.23 ล้านตัน โดยคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวจำนวน 101.8 ล้านตัน แม้ว่าเมื่อปีที่ผ่านมาพื้นที่เพาะปลูกบางส่วนจะประสบภาวะภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงก็ตาม ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2011/12 อินเดียมีผลผลิตพืชอาหารรวม 259 ล้านตัน โดยเป็นข้าวจำนวน 105 ล้านตัน

กระทรวงเกษตรได้คาดว่า ในช่วง 5 ปีข้างหน้า (2012-2017) ความต้องการบริโภคข้าวในประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็น 110 ล้านตัน ซึ่งเกินกว่าปริมาณผลผลิตไปประมาณ 4-12 ล้านตัน โดยคาดว่าปริมาณผลผลิตข้าวในช่วงเวลานั้นจะอยู่ที่ประมาณ 98-106 ล้านตัน

กระทรวงเกษตรได้ระบุว่า จากการศึกษาศึกษาของสภาวิจัยด้านการเกษตรของอินเดีย (The Indian Council of Agriculture Research; ICAR) พบว่าในช่วงปี 2020 ผลผลิตข้าวต่อพื้นที่เพาะปลูกของอินเดียอาจจะลดลงจากระดับปัจจุบันประมาณ 4-6% และอาจจะลดลงไปถึง 25% ภายในปี 2080 ซึ่งหากในอนาคตเป็นจริงตามรายงานก็จะทำให้อินเดียเข้าสู่ภาวะขาดแคลนอาหารอีกครั้งซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงก่อนยุคปฏิวัติเขียวในช่วงทศวรรษ 1960

ที่มา Riceonline.com

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่า ในช่วง 9 เดือนแรก (ก.ค.-มี.ค.) ของปีงบประมาณ 2012/13 (ก.ค. 2012-มิ.ย. 2013) ปากีสถานส่งออกข้าวแล้วประมาณ 2.16 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.98 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (2011/12)

โดยเป็นการส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 389,649 ตัน ลดลง 22% เมื่อเทียบกับจำนวน 501,025 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในขณะที่การส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีจำนวน 1.77 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.48 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

จีน

กระทรวงเกษตรจีนรายงานว่า จนถึงวันที่ 23 เม.ย.จีนเสร็จสิ้นการเพาะปลูกข้าวเบา (early rice) ไปแล้ว 72% บนพื้นที่เพาะปลูก 26.25 ล้านไร่ ซึ่งเพิ่มขึ้น 4.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ สภาพอากาศมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าวนับตั้งแต่จีนเริ่มปลูกข้าวในเดือนก.พ. ที่ผ่านมา

ที่มา Riceonline.com